

คำศัพท์

ประวัติบัญชี – รายการธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ และการดำเนินการที่ไม่ใช่การเทรดของบัญชี

ข้อตกลง – คำสั่งของลูกค้าในการเปิด/ปิดสถานะ การสั่ง/ลบ หรือการแก้ไขคำสั่งซื้อขายที่รอดำเนินการ

การดำเนินการแปลงอาร์บิทราจ – การดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลกำไร

การขายราคาเสนอขาย – ราคาที่สามารถเลือกซื้อเครื่องมือได้

ยอดคงเหลือ – ผลลัพธ์ทางการเงินจากการทำธุรกรรมที่เสร็จสิ้นทั้งหมดของบัญชีเทรด

การดำเนินการเกี่ยวกับยอดคงเหลือ – รวมถึงการฝากเงิน ถอนเงิน และปรับยอดคงเหลือ

สกุลเงินหลัก – เป็นสกุลเงินที่หนึ่งในคู่สกุลเงินที่ลูกค้าต้องการซื้อ/ขาย เพื่อแลกเปลี่ยนกับสกุลเงินรอง

ลูกค้า – บุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทให้บริการ

บริษัท – บริษัท E-GlobalTrade&FinanceGroup, Inc.

คู่สกุลเงิน – ระบบดำเนินการแปลงสกุลเงินตามการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินสองสกุล

สกุลเงินฝาก-ถอน – สกุลเงินที่ใช้ในการฝากและถอนเงินทุน

ยอดคงเหลือสุทธิ – ยอดคงเหลือของเงินในบัญชีเทรด คำนวณจากสูตรดังนี้ ยอดคงเหลือ + กำไร/ขาดทุนลอยตัว

กำไร/ขาดทุนลอยตัว – กำไร/ขาดทุนที่ยังไม่บันทึกบัญชีสำหรับสถานะเปิดของเครื่องมือบางตัวตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน

มาร์จิ้นที่ใช้งานได้ – เงินทุนที่มีในการเปิด

สถานะใหม่

แก๊ป – ช่วงราคาที่ยังไม่มีการเสนอราคา

ราคาแก๊ป – ราคาที่เสนอครั้งที่หนึ่งหลังจากแก๊ป ซึ่งอาจแตกต่างจากเสนอครั้งก่อนได้เพียงไม่กี่จุดหรือมากกว่านั้น หรืออาจถึงหลายร้อยจุดก็ได้

มาร์จิ้นเริ่มต้น – เงินฝากที่ต้องชำระเพื่อเปิดสถานะ

สถานะล็อก – สถานะที่เปิดไว้สำหรับการซื้อและการขายเครื่องมือเดียวกันด้วยปริมาณเท่ากัน

ล็อต – หน่วยปริมาณของเครื่องมือ

มาร์จิ้น – การรับประกันที่ดีลเลอร์ต้องการเพื่อรักษาสถานะล็อกที่เปิดหรือสถานะล็อกที่ลูกค้าต้องการจะเปิด เครื่องมือแต่ละชั้นมีมาร์จิ้นเป็นของตัวเอง

ระดับ Margin Call – ระดับการเตือน หากระดับปัจจุบันต่ำกว่า Margin Call บัญชีจะอยู่ในส่วนการเตือนของดีลเลอร์

ระดับมาร์จิ้น – อัตราส่วนสินทรัพย์อิสระต่อตราสารหนี้ *100%

การเทรดมาร์จิ้น – การเทรดโดยใช้เลเวอเรจ

Meta Trader Bridge – เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการส่งสัญญาณเทรดของลูกค้า ซึ่งอนุญาตให้โบรกเกอร์ส่งคำขอการเทรดไปยังผู้ให้บริการหลักที่เลือกโดยอัตโนมัติ

มาร์จิ้นที่จำเป็น – การรับประกันที่ดีลเลอร์ต้องการเพื่อรักษาสถานะเปิด

ราคาเสนอที่ไม่ใช่ราคาตลาด – การเสนอราคาโดยตรงตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

- แก๊ปของราคาที่สำคัญ
- การฟื้นตัวของราคาที่รวดเร็ว

ข้อผิดพลาดที่ชัดเจน – การไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายของลูกค้า การเปิดหรือปิดสถานะที่ราคาไม่ถูกต้อง หรือการกระทำอื่น ๆ ของดีลเลอร์ที่เชื่อมโยงกับการประเมินราคาตลาดที่ไม่ถูกต้อง

คำสั่งซื้อขาย – คำสั่งซื้อขายของลูกค้าเพื่อซื้อหรือขายปริมาณหนึ่งในอัตราที่กำหนด

ราคาที่ต้องการส่งคำสั่งซื้อขาย (ราคาการดำเนินการสั่งซื้อ) – เมื่อตลาดไปถึงราคาดังกล่าว คำสั่งซื้อขายก็就会被ดำเนินการ

จุด – การเปลี่ยนแปลงราคาขั้นต่ำของสกุลเงินหลัก

โบรกเกอร์ชั้นนำ – คือโบรกเกอร์ที่มีบัญชีองค์กรเพื่อรองรับคำขอธุรกรรมของลูกค้าจากโบรกเกอร์ระดับสอง บริษัทของเราเป็นโบรกเกอร์ระดับสอง โบรกเกอร์ชั้นนำสามารถเป็นสถาบันการเงินขนาดใหญ่หรือธนาคารใดก็ได้

การเสนอราคา – ราคาหลักทรัพย์ที่พิจารณาในการซื้อและการขาย ซึ่งแสดงเป็นราคาเสนอขายและราคาเสนอซื้อ

สกุลเงินรอง – สกุลเงินที่สองในคู่สกุลเงิน ซึ่งลูกค้าสามารถขาย/ซื้อสกุลเงินหลักได้

อัตรา – ราคาของสกุลเงินหนึ่งที่แสดงในราคาหน่วยของสกุลเงินของอีกประเทศหนึ่ง

คำขอ – คำสั่งที่ลูกค้าส่งเพื่อการเสนอราคา

ประวัติเซิร์ฟเวอร์ – ไฟล์บันทึกที่จัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์พร้อมคำขอของไคลเอนต์และข้อมูลการประมวลผลคำสั่ง

สเปรด – ส่วนต่างระหว่างราคาเสนอขายและราคาเสนอซื้อที่แสดงเป็นจุด

ระดับ Stop Out – การปิดสถานะแบบบังคับ หากระดับปัจจุบันลดลงต่ำกว่าระดับ Stop Out ในบัญชีที่มีการเสนอราคาอัตโนมัติ สถานะที่ไม่ทำกำไรมากที่สุดจะถูกปิด และในบัญชีที่มีการเสนอราคาโดยดีลเลอร์ คำขอเกี่ยวกับการปิดสถานะที่ไม่ทำกำไรมากที่สุดจะถูกส่งไป

การเสนอราคาต่อเนื่อง – การให้ราคาเสนอแบบต่อเนื่องที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมได้โดยไม่ต้องร้องขอ

ลบก็ได้ ช่วงกลางคืน ตั้งแต่ วันพุธ ถึงวันพฤหัสบดี การจ่ายเงินจะเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่า

ทิกเก็ต – หมายเลขประจำตัวสากล ที่กำหนดให้กับธุรกรรมและคำสั่งซื้อขายทั้งหมด

เครื่องมือ – คู่สกุลเงิน

บัญชีเทรด – ทะเบียนธุรกรรมบนแพลตฟอร์มการเทรด แสดงรายการธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมด สถานะเปิด การดำเนินงานที่ไม่ใช่การเทรด และคำสั่งซื้อขาย

ปริมาณธุรกรรม – ผลคูณของจำนวนล็อตและปริมาตรล็อต